



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว259

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2556

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1** ขอความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

1) นิติกรเสนอให้ปรับแก้คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เนื่องจากการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นบุคคลภายในตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้นจะต้องเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

2) ให้ตัดการประเมินผู้อำนวยการออกไปก่อน

3) การเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้มีการเสนอขอความเห็นชอบการประเมินผู้อำนวยการว่าจะประเมินด้วยหรือไม่

**ระเบียบวาระที่ 5.2** ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณของ บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด (ติดตั้งที่อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ มอบกองกลาง สำนักงานอธิการบดีไปประสานงานการดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณรวมทั้งมีข้อสังเกตและเงื่อนไขดังนี้

1) ขณะนี้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมไปเร็วมาก ผลกระทบอาจไม่มากนักขณะเดียวกันอนาคตจะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น

2) อนุญาตให้ดำเนินการเฉพาะ AIS เท่านั้นไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ

3) ให้เจรจาต่อรองการลดขนาด Cell Base ลง

**ระเบียบวาระที่ 5.3** ขอความร่วมมือจัดงานด้านวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้สำนักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่ และกองนโยบายและแผนงานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตในการจัดงาน และขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 5.4** ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และมีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาสาขาวิชาที่จะเปิดรับเพิ่มขึ้น เช่น สาขาวิชาการจัดการ โดยแจ้งข้อมูลที่กองบริการการศึกษา

/ระเบียบวาระที่ 5.5 ...

**ระเบียบวาระที่ 5.5** ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

**มติที่ประชุม** ขอให้ยืนยันตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเดิม

**ระเบียบวาระที่ 5.6** ขอความเห็นชอบเห็นชอบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การจัดการศึกษา กศ.บป. โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน (ไม่รวมนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และการรักษาความปลอดภัย) ให้ปรับลดวันทำงานลง โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานในวันจันทร์และพุธ และจะมีโควตาสำหรับแต่ละหน่วยงานรวมทั้งหมด ประมาณ 83 อัตรา เพื่อลดค่าใช้จ่ายประมาณ จำนวน 1,602,660 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และหากหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้อง/จำเป็น ให้ตัดออก

**ระเบียบวาระที่ 5.7** ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐาน การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 – 2562

**มติที่ประชุม** เห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 – 2562 โดยมอบหมายกองนโยบายและแผน นำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เช่น การทบทวนเป้าหมายร้อยละของอาจารย์ประจำที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC)

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ 6.1** การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สำนักงานอธิการบดีจัดทำโครงการฯ

**ระเบียบวาระที่ 6.2** การจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

1. ดร.จنگล เสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รับผิดชอบการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
2. ดร.พรเทพ ฐัฒน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย รับผิดชอบโครงการการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
3. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย